
 
 

-สำเนาคู่ฉบับ- 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี  พ.ศ. 2566 
วันจันทร์  ที่ 27 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
-------------------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
 
ผู้มาประชุม 
 
ลำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมพร สินจรูญศักดิ์ ประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า สมพร  สินจรูญศักดิ์  
2. สิบเอกราเหม หีมปอง รองประธานสภา ทต.ทุ่งหว้า ราเหม  หีมปอง  
3. นายพิทักษ์ มณีโชติ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า พิทักษ ์ มณีโชติ  
4. นายชำนิ สมัยอยู่ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ชำนิ  สมัยอยู่  
5. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สนิท  ปาวัล  
6. นายกิจจา ทอดทิ้ง สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า กิจจา  ทอดทิ้ง  
7. นายอรุณ ทุ่งหว้า สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า อรุณ  ทุ่งหว้า  
8. นายณัฐดนัย เหล่าวทัญญู สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู  
9. นายสมาน  สะอาดดี สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมาน สะอาดดี  
10. นายเทอดศิลป์ บุญเสน สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า เทอดศิลป์  บุญเสน  
11. นายสมหมาย ลาทัพ สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า สมหมาย  ลาทัพ  
12. นายชัยวัฒน์ เตยแก้ว สมาชิกสภา ทต.ทุ่งหว้า ชัยวัฒน์  เตยแก้ว  
13. นายเสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร์ ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร์  

 
ผู้ไม่มาประชุม 
                        ไม่มี 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายเสนีย์ อนันตอัมพร นายกเทศมนตรี เสนีย์ อนันตอัมพร  
2 นายสนิท   เอ้ียวซิโป รองนายกเทศมนตรี สนิท  เอี้ยวซิโป  
3. นายดุสิต  ทุ่งหว้า รองนายกเทศมนตรี ดุสิต  ทุ่งหว้า  
4. นายวีระศักดิ ์ ใจสมุทร ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี วีระศักดิ์  ใจสมุทร  
5. นายธนวรรธ ธรรมชูโชติ เลขาฯ นายกเทศมนตรี ธนวรรธ  ธรรมชูโชติ  
6. นายนิพนธ์    เต็มแก้ว ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรฯ นิพนธ์  เต็มแก้ว  
7. นางอรุณ ี   โสภา ผอ.กองคลัง อรุณี  โสภา  
8. นางสาวยศสรัล   หีมปอง หัวหน้าสำนักปลัด ยศสรัล  หีมปอง  
9. นายมหิดล ยาหมาย นิติกร มหิดล  ยาหมาย  
10. นางสาวนภัสนันท์ จินตสกุล นักจัดการงานทั่วไป นภัสนันท์  จินตสกุล  
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11. นายอดุลย์เลาะ มานะกล้า ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า อดุลย์เลาะ มานะกล้า  
 
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

 
 

  
 
 

นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
          เมื่อถึงเวลา 10.00 น.  นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร์ เลขานุการสภาฯ ได้
ตรวจรายชื่อสมาชิกผู้มาประชุม ฯ ครบองค์ประชุม แล้วจึงขอเชิญสมาชิกเข้าห้อง
ประชุม 
 
         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มา
ครบองค์ประชุมแล้ว ขอเชิญท่านประธานสภาเทศบาล  ทำหน้าที่และดำเนินการ
ประชุมไปตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
 

 สวัสดีครับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า คณะผู้บริหารเทศบาล 
ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ วันนี้เป็นวันที่สภา
เทศบาลได้กำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2566 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของสภาเทศบาลได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม ไปให้ท่าน
ทราบเป็นการล่วงหน้าแล้วนั้น โดยในวันนี้มีท่านสมาชิกสภามาเข้าร่วมประชุม จำนวน 
12 ท่าน ครบองค์ประชุม  ผมจึงขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยที ่1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ตามระเบียบวาระท่ีกำหนดดังต่อไปนี้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1 

 
 
 
 
 

 นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 เรื่องประธานสภาแจ้งที่ประชุมทราบ 
 

เรื่องท่ีประธานสภาเทศบาล แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
นายณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 

 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ  นำเข้าสู่ ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม         
ครั้งที่แล้ว 
 

ต่อไปผมจะนำเข้าสู่ระเบียบวาระที่ 2 นะครับ  เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาล ครั้งที่แล้ว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่  1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ขอเชิญ
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม คุณณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู ครับ 

 
         เรียนท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  
และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ผม นายณัฐดนัย  
เหล่าวทัญญู สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่  30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ที่
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์
(เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

ทีป่ระชุมสภา 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

เลขานุการสภาเทศบาลได้บันทึกไว้ ปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน  คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมฯ  จึงได้เสนอร่างรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังกล่าว มาเพ่ือ
พิจารณารับรองต่อไปครับ 
 
          ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ท่านที่ได้ตรวจรายงาน
การประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอเชิญทา่นเลขานุการสภาเทศบาล นำเสนอการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
          เรียนท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล 
ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ซึ่งรายงานการประชุมทั้งหมด  มีจำนวน  16 
หน้า  ขอให้สมาชิกสภาเทศบาล ดูพร้อมกันไปนะครับ หน้า 1 – หน้า 16  มีสมาชิก
ท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุมบ้าง  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขในรายงานการ
ประชุมฉบับนี้  จึงขอให้มีการรับรองรายงานการประชุมต่อไปครับ 
 
          ขอบคุณท่านเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภา ได้นำ
การตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงาน
การประชุมบ้างไหมครับ  
 
          ไม่มี 
 
          ถ้าไม่มี ผมขอมตินะครับ สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 30 
พฤศจิกายน พ.ศ.2565   โปรดยกมือครับ  
 
          รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565   

 
กระทู้ถาม 
 

         ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 
 
 
 
 
 
 

 เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณาอนุมัติ 
 
4.1 กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยแรกของปี
ถัดไป  
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
นายเสฏฐะวิชช์  หมวดจันทร ์
 (เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
   นายสมาน  สะอาดดี 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

            ต่อไปเข้า ระเบียบวาระ 4.1 เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ 
ประจำปี พ.ศ. 2566 และสมัยแรกของปีถัดไป ขอเชิญฝ่ายเลขานุการสภา ชี้แจงครับ 
 
            ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 14 พ.ศ. 
2562) มาตรา 24 วรรค 1  ระบุว่า “ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญ 4 สมัย สมัย
ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี ให้สภาเทศบาลกำหนด” 
วรรคสุดท้าย ระบุว่า “ สมัยประชุมสามัญ สมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน 
แต่ถ้าจะขยายออกไปอีก จะตอ้งได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด” 
            ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 หมวด 2 การประชุม ข้อ 21 วรรค 
1 และวรรค 2 ระบุว่า “การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลา
และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัย
ประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัย
แรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรก
ของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11 มาใช้บังคบัโดยอนุโลม  
            เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่น พร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
            ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือไม่ได้กำหนดในวัน
เริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
สมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอ่ืน หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 
 
           ตามที่ได้มีการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 
พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565  ได้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัย
แรก ประจำปี 2566 โดยกำหนดวันเริ่มประชุมวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2566 
มีกำหนดไม่เกินสามสิบวัน ขอเชิญที่ประชุมได้พิจารณากำหนดสมัยประชุม สมัย
สามัญที่ 2 , 3 และ 4 ประจำปี 2566 และสมัยแรกของปี 2567 ขอเชิญเสนอได้เลย
ครับ 
 
           เรียนประธานสภาเทศบาล ผมนายสมาน  สะอาดดี สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
เสนอวันประชุมสมัยสามัญ ประจำปี 2566 ดังนี้ 
          1. สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ต้ังแต่วันที่  1 – 30 
พฤษภาคม 2566  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
          2.  สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่   1 – 30 
สิงหาคม 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
           3. สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่ สี่  ประจำปี  2566 ตั้ งแต่วันที่   1 – 30 
พฤศจิกายน 2566 มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
           4. สมัยประชุมสามัญสมัยแรก ประจำปี 2567   ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ – 
1 มีนาคม  2567  มีกำหนดไม่เกิน 30 วัน 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
   นายสนิท  ปาวัล 
 นายชัยวัฒน์  เตยแก้ว 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
มติที่ประชุมสภา 

 
 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
   นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 
    (ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ขอผู้รับรอง 2 คนครับ 
 
 
           ขอรับรองครับ 
           ขอรับรองครับ 
 
          มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ ขอเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขอมติที่
ประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นด้วยโปรดยกมือขึ้น 
 
           - มีสมาชิกสภาฯ   เห็นด้วย        11  คน 
           - สมาชิกสภาฯ     ที่ไม่เห็นด้วย    -   คน 
           - งดออกเสียง 1 คน 
 
          เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้เห็นชอบให้กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสภา
เทศบาลตามทีน่ายสมาน  สะอาดดี เสนอ ต่อจากนี้ฝ่ายเลขานุการสภาจะได้จัดทำเป็น
ประกาศของเทศบาลตำบลทุ่งหว้า และปิดประกาศ  ณ ที่ทำการเทศบาลตำบลทุ่งหว้า  
เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 
            4.2 ญัตติขอความเห็นชอบจากสภาเทศบาลเพื่อจัดที่ดินในพื้นที่ป่า    
ชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล 
 
          ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.2  ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา
เทศบาลเพ่ือจัดที่ดินในพ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบายของ
รัฐบาล ขอเรียนเชิญคุณนิพนธ์  เต็มแก้ว ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26  
ชี้แจงรายละเอียด  ครับ 
 
           เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายนิพนธ์  
เตม็แก้ว ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 26 (ทุ่งหว้า สตูล) ขอชี้แจง
รายละเอียดเรื่อง การจัดที่ดินในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นที่อยู่อาศัยให้ชุมชนตามนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า        
            
            ในเบื้องต้นขอทำความเข้าใจกับสภาก่อน พ้ืนที่ป่าชายเลนเป็นทรัพยากร
ของประเทศที่มีอยู่ไม่มาก และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ สิ่งแวดล้อม และเป็น
แหล่งรายได้ที่สำคัญของชุมชนก็เลยเป็นทรัพยากรที่เขาหวงแหน ไม่ให้ใครเข้าไปบุก
รุก หรือเข้าทำประโยชน์ โดยมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี  ควบคุมกำกับในการ
บริหารจัดการ ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีมีมติ ห้ามหน่วยงานราชการ เอกชน ขอใช้พ้ืนที่
ป่าชายเลนโดยเด็ดขาด หากหน่วยงานใดมีความจำเป็นต้องใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน ต้อง
ดำเนินการขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีที่ห้ามไว้เสียก่อน เมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ
แล้ว จึงจะสามารถไปยื่นขออนุญาตตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู           

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

            ประเด็นในวาระที่ต้องให้สภาพิจารณา คือ การจัดที่อยู่อาศัยให้ชุมชนใน
พ้ืนที่ป่าชายเลน ตามนโยบายของรัฐบาล การดำเนินการเป็นการจัดระเบียบ ไม่ใช่
จัดระบบนะ คือ อนุญาตให้คนที่สร้างบ้านและอยู่อาศัยแล้ว มาก่อนปี พ.ศ.2557 
สามารถอยู่อาศัยต่อไปได้ ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหว้าที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ป่าชาย
เลนและดำเนินการจัดที่อยู่อาศัย มีจำนวน 3 ชุมชน คือ  
            1. ชุมชนบ้านท่าเรือ สภาเทศบาลทุ่งหว้า พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว  
            2. ชุมบ้านท่าปอหลำ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าชายเลนจังหวัดสตูล
ตอนที่ ๑  ปัจจุบันในการขออนุญาตใช้พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ไม่ต้องให้
สภาเทศบาลหรือตำบลพิจารณาให้ความเห็น แต่การอนุญาตต้องดำเนินการแจ้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบด้วย  
            3. ชุมชนบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ซึ่ง
เป็นชุมชนที่เข้าวาระให้สภาพิจารณาในวันนี้ เป็นพ้ืนที่ติดคาบเกี่ยวกับเขตป่าสงวน
แห่งชาติและติดอยู่ในเขตป่าชายเลนตามมติ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่า ตาม พรบ.ป่าไม้ พ.ศ. 
2484 การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ตาม พรบ. ป่าไม้ พ.ศ. 2484 ยังจำเป็นต้องให้สภา
พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบ  
            ข้อมูลของชุมชนบ้านท่าอ้อย ที่ให้สภาประกอบการพิจารณา ขอให้สมาชิก
สภาดูข้อมูลตามเอกสารประกอบ  พ้ืนที่มีจำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 24 
ตารางวา ตามแผนที่แนบเอกสาร ในเบื้องต้นได้สำรวจผู้ครอบครองเดิม ในแปลงที่ 1 
มีจำนวน 4 ครอบครัว คือ นางสาวเสาวลักษณ์  หยีละงู , นางก่อริฉ๊ะ หยีละงู , นาย
เจ๊ะหมาด เหร็บควนเคี่ยม และนางพิศมัย  อุมารี แปลงที่ 2 มี 1 ครอบครัว คือ 
นางสาวสุภาภรณ์  เกศแก้ว ในแปลงที่ 3 มีจำนวน ๒ ครอบครัว คือ นายประเทือง 
ระเชาะ และนายอิตริด เจ๊ะบ่าว 
          การขออนุญาตจะอนุญาตลักษณะแปลงรวมไม่อนุญาตเป็นรายบุคคล จึง
ขอให้สภาพิจารณา เกี่ยวกับพ้ืนที่และจำนวนเนื้อที่ ว่าให้ใช้พ้ืนที่ป่าชายเลนตามมติ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนบ้านท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล พ้ืนที่จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา  
หรือไม่อย่างไร ถ้าหากสภาพิจารณาเป็นประการใด จะได้นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัด
สตูล ทราบ และพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่า
ชายเลนต่อไป ถ้าหากสมาชิกสภามีประเด็นอะไรสงสัยเพ่ิมเติมก็ซักถามได้ครับ 
 
          ขอบคุณท่าน ผอ.ครับ มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 
 
          กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และ
หัวหน้าส่วนราชการ สิ่งที่อยากเรียนถามท่าน ผอ. คือหลังจากท่ี มติผ่านสภาเทศบาล
แล้ว  และมีการยื่นขออนุญาตแล้ว  เทศบาลสามารถติดตั้งเสาไฟฟ้าได้หรือเปล่าใน
พ้ืนที่นั้น 
 
 
 



 
 

- 7 - 

    นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 
    (ผอ.ศูนย์อนรุักษ์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
นายณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู           

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
   (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 
   รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

 
 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
    
    (นายดุสิต  ทุ่งหว้า) 
   รองนายกเทศมนตรี 
 
 
 

           หน่วยงานราชการจะสามารถเข้าไปพัฒนาสาธารณูปโภคได้ ต่อเมื่อได้รับ
อนุญาตแล้ว โดยขอความเห็นชอบจากผู้ยื่นขออนุญาตไว้  คือผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้แทน โดยไม่ต้องขออนุญาตหรือผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีอีก แต่ถ้าการขออนุญาต
และอยู่ระหว่างพิจารณาอนุญาตใช้พ้ืนที่   หากมีเหตุฉุกเฉิน เร่งด่วน เพ่ือแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของราษฎร ขอให้เสนอกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ หากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้ความเห็นชอบก็จะ
สามารถดำเนินการไปพลางกอ่นได้รับอนุญาต 
            
           ขอบคุณมากครับ 
 
 
           เป็นอันว่าหลังจากเขาอนุมัติแล้ว จะดำเนินการอย่างไรต้องทำเรื่องไปขอ
อนุญาตจากผู้ได้รับอนุญาต 
 
           คือตามความเข้าใจของผมคือสภาเทศบาลต้องพิจารณาว่า ยินยอมชาวบ้าน
ทั้ง 7 รายอาศัยอยู่ในป่าชายเลนนี้ต่อได้อีกหรือไม่ ให้สภารับรอง ทีนี้เราพิจารณา
ตรงนี้ก่อน ว่าเห็นควรให้ 7 รายนี้เข้าอยู่ในพ้ืนที่ได้หรือไม่ ซึ่งปกติเค้าก็อยู่ของเค้าอยู่
ก่อนแล้ว แค่ให้สภาเราเห็นชอบ 
           
           มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกสภา
ท่านใดขออภิปราย ผมจะขอมติจากที่ประชุมสภาเทศบาล ท่านใดเห็นชอบจัดที่อยู
อาศัยให้ชุมชนท่าอ้อย หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งหว้า อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล   ใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน 
จำนวน 3 แปลง เนื้อท่ีรวม 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา  เพ่ือให้บุคคลทั้ง 7 ราย เข้าอยู่
อาศัยต่อไปได้ ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ เชิญฝ่ายเลขานุการสภาช่วยนับ
จำนวนสมาชิกสภาที่ให้การอนุมัติด้วย 
 
            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ   11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ   ไม่มี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
 
           จึงเป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้  นี้  เห็นชอบให้ใช้พ้ืนที่ป่าชายเลน 
จำนวน 3 แปลง เนื้อที่รวม 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา จัดที่อยูอาศัยให้ชุมชนท่าอ้อย 
เพ่ือให้บุคคลทั้ง 7 ราย เข้าอยู่อาศัยในพ้ืนที่ป่าชายเลนต่อไปได้ ด้วยคะแนนเสียง 11 
เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ครับ 
 
          ขอเรียนสอบถามเพ่ิมเติม บริเวณสนามฟุตซอลและถนนสายใหม่จะติดตั้งเสา
ไฟฟ้าได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้เพราะเหตุใด 
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   นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 
    (ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ฯ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 

นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 
(ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ฯ) 

 
 
 
 
 
 
   นายจำเริญ  มานะกล้า 
      (นักพัฒนาชุมชน) 
 

นายนิพนธ์  เต็มแก้ว 
(ผอ.ศูนย์อนุรักษ์ฯ) 

 
 
 
 
 
 

          สนามฟุตซอลตรงนั้นจะมีพ้ืนที่ที่ยื่นขออนุญาตได้ 2 คำขอ คำขอแรก คือ 
คทช. และอีกอันคือ เทศบาลยื่นคำขอไว้เป็นสิ่งก่อสร้าง ประเด็น พ้ืนที่ที่ขออนุญาต
ตามมติ ครม. ปี 2563 ไว้แล้ว ถ้ายังไม่ได้รับอนุญาต และไม่อยู่ในข่ายจำเป็นฉุกเฉิน  
เร่งด่วน ไม่สามารถดำเนินการตั้งงบประมาณ เพ่ือซ่อมแซมปรับปรุงได้ เพราะฉะนั้นก็
มีเหตุผลเดียว คือฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน ยกตัวอย่างว่า ถนน ทางสัญจรยังไม่
อนุญาตแต่ยื่นขออนุญาตไว้แล้ว ถูกน้ำพัดขาด ชาวบ้านจำงสัญจรไม่ได้ เทศบาล
สามารถตั้งงบประมาณ ซ่อมแซมปรับปรุงก่อนได้ เมื่อซ่อมแซมเสร็จแล้วให้แจ้งกรม
ทรัพยากรทราบด้วย  
นึกได้เรื่องนี้ จะคุยกับทางเทศบาลอยู่ เอกสารประกอบคำขออนุญาตน่าจะยังไม่
ครบถ้วน ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก ช่วยติดตามให้ด้วยครับ ถ้าครบแล้วก็โอเค 
แต่ถ้าไม่ครบเอกสารคำขอทุกเรื่องให้แนบคำขอให้ครบ ทุกคำขอ เพราะป่าชายเลน
การจะอนุญาตให้หน่วยราชการได้มันต้องเอาไปเข้า ครม. เพ่ือผ่อนผันของเดิมที่ห้าม
หน่วยงานราชการใช้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นต้องรอหลายๆ พ้ืนที่เข้าไป แล้วผ่อนผัน 
ครม. เพราะฉะนั้น ช่วยติดตามเรื่องนี้แล้วจะได้นำเรื่องประกอบแล้วถึงเวลาก็นำส่งเข้า 
ครม. ได้เลย ขอบคุณครับ        
   
          เป็นอันว่าเข้าใจกันแล้วนะครับ ว่าถ้ามีเรื่องใดเร่งด่วนจะหารือท่านได้ในช่วงนี้          
หลังจากนี้ก็ยังหารือได้อีก ไม่ใช่ว่าต้องให้จบในวันนี้ ติดตามงานได้ สมาชิกทั้งหลาย
ใกล้ๆ พ้ืนที่ก็ไปหารือได้ชาวบ้านจะได้เข้าใจว่าเจ้าหน้าที่เค้าอธิบายมาอย่างนี้  ชัดเจน
เราไม่มีเจ้าหน้าที่คุยให้ทราบ คิดเอาเองว่าน่าจะได้ๆ  
 
          ฝากอีกนิดนึงนะครับ ขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจสภาพพ้ืนที่ขอ
อนุญาต แต่ประเด็นคือ คำขอซ้ำคำขอ เทศบาลจะใช้ช่องทางของผู้ว่าหรือจะขอ
อนุญาตเอง ซึ่งมีสนามฟุตซอลและถนน ก็อยู่ในเขตของ คทช. ด้วย มันไม่มีปัญหากับ
ชาวบ้าน แต่มองว่าเทศบาลจะเป็นเจ้าของผู้ขออนุญาตหรือจะให้ผู้ว่าฯ จะเป็นเจ้าของ
ผู้ขออนุญาตในประเด็นสิ่งก่อสร้างตามที่เทศบาลสร้างไว้  เพราะหลังจากผ่อนผันเสร็จ
จะมีการลงตรวจสอบสภาพป่าเสร็จ จะพิจารณาอนุญาตให้กับผู้ขอรายใดรายหนึ่ง
เท่านั้น 
          
          ผมขอสอบถามว่า ถ้าผมจะขอปรับปรุงสภาพแวดล้อมห้องน้ำผู้สูงอายุและผู้
พิการ ด้วย งบของ พมจ. จะสามารถทำได้หรือไม่ 
 
          ต้องดูว่าเจ้าของที่ดินยินยอมหรือเปล่า หรือต้องมีหนังสือเห็นชอบจาก
หน่วยงานผู้ควบคุมดูแลที่ดิน ในพ้ืนที่ป่าชายเลนขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุญาต ถ้า
เข้าข่ายฉุกเฉิน ก็สามารดำเนินการไปก่อนได้ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นายเสนีย์ อนันตอัมพร 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสนิท  เอี้ยวซิโป 
(รองนายกเทศมนตรี) 

 
นายณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู           

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 

นายเสนีย์ อนันตอัมพร 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 

4.3 ญัตติขอความเห็นชอบในการ รับโอนทรัพย์สินตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 
 
          ต่อไปเป็นการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.3 ญัตติขอความเห็นชอบในการรับ
โอนทรัพย์สินตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV) เพ่ือรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลก
สตูล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญ  ท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจง
รายละเอียดครับ 
 
          เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ผม 
นายเสนีย์  อนันตอัมพร  นายกเทศมนตรี ขอทำหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการ
รับโอนทรัพย์สินตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้ง
กล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยาน
ธรณีโลกสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
          เนื่องด้วยมีเจ้าหน้าที่จากที่ทำการปกครองจังหวัดสตูลโทรมาสอบถาม ว่า
ทางเทศบาลได้เข้าสภาเรื่องการรับมอบกล้องวงจรปิดแล้วหรือยัง เพราะที่อ่ืนๆ เค้า
รบัมอบกันไปหมดแล้ว เหลือแต่เทศบาลตำบลทุ่งหว้าแห่งเดียว ซึ่งผมได้ชี้แจงไปแล้ว
ว่า ได้นำเรื่องนี้นำเข้าสู่การพิจารณาของสภาเทศบาลแล้ว เมื่อคราวการประชุม สมัย
สามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งในตอนนั้น 
จากที่ได้ตรวจสอบ พบว่า มีกล้องชำรุด ใช้งานไม่ได้ จำนวน 4 จุด สภาเทศบาลตำบล
ทุ่งหว้า จึงมีมติให้ซ่อมแซมให้แล้วเสร็จก่อนถึงจะรับโอนกล้อง เพราะจะมีค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมตามมา ซึ่งในตอนนี้ได้รับแจ้งว่าหน่วยงานที่รับผิดชอบได้เข้ามา
ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมแล้ว ต่อไปการซ่อมแซมก็จะเป็นหน้าที่ความ
รับผิดชอบของเทศบาลเอง ต้องไปดูสัญญาว่ามีกี่ปี ถ้ารับแล้ว มีการซ่อมเทศบาลก็
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ทั้งหมด รวมถึงต้องรับผิดชอบค่าไฟฟ้าทั้งหมดด้วย 
 
          ระยะเวลารับประกันเครื่อง คือ 1 ปี นับจากวันที่รับมอบจากจังหวัดครับ 
    
 
          ขอชี้แจงเพ่ิมเติมนะครับว่ากล้องรับประกัน 1 ปี ประกันขยายเวลาเป็น 2 ปี 
แล้ว หลังจากหนึ่งปีที่ติดตั้ง ค่าแรงฟรี 1 ปี หลังจาก 1-2 ปี ไม่มีค่าซ่อมเครื่องแต่มี
ค่าแรงในการติดตั้งครับ  
 
           ขอบคุณครับ ในส่วนของบัญชีส่งมอบวัสดุและครุภัณฑ์ในการติดตั้งระบบ 
ทางฝ่ายเลขานุการสภา ได้แจ้งให้ท่านสมาชิกทุกคนทราบในการประชุมครั้งที่แล้ว 
ผมขอสรุปให้ฟังนะครับว่าสำหรับเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ได้รับโอนกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิด จำนวน 25 ตัว พร้อมครุภัณฑ์ในการติดตั้งระบบ มูลค่ารวมทั้งสิ้น 2,449,712.33 
บาท ซึ่งเทศบาลตำบลทุ่งหว้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
นายอดุลย์เลาะ  มานะกล้า 
      (ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า) 
 
 
 
 
 
 

นายสนิท  เอี้ยวซิโป 
(รองนายกเทศมนตรี) 

 
นายอดุลย์เลาะ  มานะกล้า 
      (ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า) 
 

นายเสนีย์ อนันตอัมพร 
(นายกเทศมนตรี) 

 
 

ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ตลอดจนรับผิดชอบค่ากระแสไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน
ในวันนี้ จึงได้นำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบในการ
รับโอนทรัพย์สินดังกล่าว และรายงานให้ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูลทราบต่อไป
ครับ 
 
  มีสมาชิกสภาท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี ผมขอมติ  จาก
ที่ประชุมสภา สมาชิกท่านใดเห็นควรรับโอนทรัพย์สินตามโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือรักษาความ
ปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ขอได้โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ เชิญฝ่ายเลขานุการสภาช่วยนับจำนวนสมาชิก
สภาที่ให้การอนุมัติด้วย 
 
            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ  11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  ไม่มี คน 
            - งดออกเสียง    1  คน 
 
           เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ เห็นควรให้รับโอนทรัพย์สินตามโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพ่ือรักษา
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564  ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 
ท่าน ครับ 
 
            เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอสอบถาม
เรื่องกล้องวงจรปิดชุดเก่า 8 ตัว ก่อนนี้ตอนที่สร้างสำนักงานเทศบาลใหม่ ได้รื้อกล้อง 
8 ตัวนี้ออก ซึ่งกล้องยังใช้งานได้อยู่ ถ้ารับกล้องจากจังหวัดแล้ว จะเอามาเชื่อมต่อได้
หรือไม่ เพราะตอนนี้เทศบาลยังต้องจ่ายเงินค่ารักษามิเตอร์อยู่โดยที่ไม่ได้ใช้งาน แต่
ต้องปรึกษากับช่างวงจรปิดก่อน (บริษัทวีเทค และผู้รับเหมารายใหม่ ) ถ้าไม่ได้ก็ควร
จะยกเลิกมิเตอร์ไฟ จะได้ไม่ต้องแบกรับค่าไฟฟ้าครับ  
 
           กล้องของเดิมเอามาติดตั้งภายในสำนักงานได้หรือไม่ครับ 
 
 
           กล้องชุดเก่าลดค่ามิเตอร์ไฟฟ้า แต่เราต้องจ่ายค่าติดตั้งในสำนักงานใหม่  
(ค่ารื้อค่าแรง) และวัสดุเดินสาย ยี่ห้อกล้องและขนาดก็ไม่เท่ากันอีกครับ 
 
           การย้ายกล้องต้องมีหลักการพิจารณาว่า ย้ายแล้วค่าใช้จ่ายของเดิม กับการ
ซื้อใหม่ อะไรดีกว่า คุ้มค่ากว่า สมมุติถ้าย้าย จ่าย 100 ซื้อใหม่จ่าย 120 ต้องพิจารณา
คุ้มค่าหรือไม่ คุณภาพของใหม่ย่อมดีกว่าของเก่า เรื่องนี้ค่อยพิจารณากันต่อไปครับ 
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นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายเสนีย์ อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 

นายมหิดล  ยาหมาย 
(นิติกร) 

 
 
 
 
 
 
 

นายดุสิต  ทุ่งหว้า 
(รองนายกเทศมนตรี) 

 
นายมหิดล  ยาหมาย 

(นิติกร) 
 
 
 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

4.4 ญัตติขอความเห็นชอบร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 
            
          ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรี ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมครับ 
 
 
          ตาม พ.ร.บ. การเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 กำหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการทำระเบียบสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า  ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 โดย
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น และเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งถ้าประชาชน ชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สามารถ
รวบรวมรายชื่อเสนอร่างเทศบัญญัติโครงการต่าง ๆ พิจารณา เรื่องนั้นๆ ก็จะเป็น     
เทศบัญญัติออกมาเป็นข้อบังคับใช้ในเขตเทศบาล รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งไปให้
แล้วนะครับ ขอเชิญท่านสมาชิกสภาพิจารณาตามเอกสารครับ 
 
            เรียนท่านประธานสภาเทศบาล ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร
เทศบาล ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผม นายมหิดล  
ยาหมาย  ตำแหน่ง นิติกร ขอชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมว่า ร่างระเบียบสภาท้องถิ่น 
ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการออกข้อ
กฎหมาย โดยปกติผู้ออกกฎหมายจะเป็นสมาชิกสภาและคณะผู้บริหาร  กฎหมายตัว
นี้เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอชื่อแล้วเสนอสภาฯ ให้ความเห็นชอบ 
ยกตัวอย่างเช่น เรื่องการจัดการขยะชุมชนท่าเรือ  การแบ่งโซนการจัดภูมิทัศน์ในเขต
เทศบาล เป็นต้น 
          
         ปกตถิ้าชาวบ้านต้องการอะไรก็จะแจ้งสมาชิกสภาเทศบาลให้ทราบอยู่แล้ว 
 
 
          เรื่องนี้ NGO จะได้ประโยชน์มาก สำหรับประชาชนกฎหมายบังคับตัวแม่ให้
เราล้อตาม คนในเขตหรือชาวบ้านสามารถนำเสนอได้เอง ไม่ต้องผ่านสมาชิกสภา
เทศบาลหรือผู้บริหารอย่างเดียว เช่น การพิจารณาเรื่องค่าบริการจุดชมวิวท่าอ้อย แต่
จะผ่านหรือไม่ผ่านจะเป็นมติของสภาเทศบาลพิจารณาอีกครั้ง สรุปโดยรวมคือร่าง
ระเบียบฉบับนี้ต้องการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากข้ึนครับ 
 
          มีสมาชิกท่านใดมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม หรือทักท้วงไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติ
ที่ประชุม เพ่ือให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า ว่าด้วยการ
ดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 ขอได้
โปรดยกมือขึ้นให้พ้นศีรษะ เชิญฝ่ายเลขานุการสภาช่วยนับจำนวนสมาชิกสภาที่ให้
การอนุมตัิด้วย 
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มติที่ประชุมสภา 
 
 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
(ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6 

 
 

นายสมพร สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัติ  11  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไม่อนุมัติ  ไม่มี คน 
            - งดออกเสียง    1  คน 
 
         เป็นอันว่ามติที่ประชุมสภาแห่งนี้ เห็นร่างระเบียบสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565  
ด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุม 12 ท่าน ครับ 
 
เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
         ไม่มี 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
ประธานสภาฯ นำเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ  
 
         ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือให้ที่ประชุมรับทราบ
หรือพิจารณาเพิม่เติมอีกบ้าง ขอเชิญครับ  
 

นายณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ทุก
ท่าน ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล ดังนี้ครับ  
        1. ห่วงเทศบาลเรื่องบุคลากรที่ทำงานอาจจะใช้ระบบเก่าเซ็นชื่อเข้าทำงาน 
อยากเสนอให้มีการสแกนนิ้วมือและใบหน้า เพ่ือง่ายในการจัดการของงานบุคคลของ
เทศบาล สามารถระบุวันเวลาที่มาทำงาน ทำให้การคิดเงินเดือน การทำงานของฝ่าย
บุคคลง่ายขึ้น ผมเชื่อว่าคนเราถ้าตรงต่อเวลาการทำงานเป็นระเบียบมากขึ้น อาจจะมี
ปัญหาเรื่องการมาสาย แต่ไม่ว่ากัน การมาสายปรับปรุงกันได้ แต่ถ้าเราเอาระบบเข้า
มาช่วยตรงนี้ ในองค์กรใหญ่ๆ ที่เค้าใช้กัน บุคลากรในองค์กรมีความเป็นระเบียบมาก
ขึ้น อาจใช้งบประมาณไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาท แต่ลดงานให้ฝ่ายบุคลากรเยอะเลย 
        2. ขอเสนอให้มีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ ผมมีโอกาสได้ไปต่างประเทศ ต่างประเทศเค้า
จะมีที่ทิ้งขยะชิ้นใหญ่ เช่น ตู้กับข้าวใหญ่ๆ ถ้าไม่ต้องการก็จะมีที่ทิ้ง และพวกเศษหิน
เศษปูน มีประเด็นว่าเมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วชาวบ้านเอาขยะไปทิ้งกลางถนน ในเขต
ที่ผมรับผิดชอบดูแลอยู่ ซึ่งเราก็เข้าใจว่าบางที ขยะพวกนี้ เขาไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหน 
เช่น พวกเศษปูนที่สร้างบ้านแล้วทุบทิ้ง ก็อยากหารือว่าถ้ามีขยะพวกนี้ทางเทศบาลจะ
ให้นำไปทิ้งที่ไหน เพ่ือแก้ปัญหาในอนาคต ถ้ามีคนสร้างบ้านใหม่แล้วมีปัญหาเรื่องเศษ
ปูน เราจะบอกจะกล่าวว่าคุณสามารถไปทิ้งได้ที่ไหน เทศบาลจะจัดการได้หรือเปล่า ก็
ขอหารือนะครับ 
        3. ช่วงนี้เข้าสู่หน้าแล้งมาหลายวันแล้วในเขตเทศบาล กังวลเรื่องไฟไหม้ เพราะ
เห็นพ่ีน้องประชาชนบางบ้านเค้าเผาขยะ ก็เลยอยากจะฝากทางเทศบาลช่วย
ประชาสัมพันธ์ว่า ถ้ามีการเผาขยะขอให้คนเผาช่วยอยู่ดูแลควบคุมไฟให้มอดก่อน 
ไม่ให้ลุกลามไปยังพ้ืนที่ของคนอ่ืน และอีกอย่างผมไม่แน่ใจว่าทางเทศบาลมีการ
ตรวจเช็คประปาหัวแดงที่มันขึ้นมาเพ่ือสำหรับดับไฟตามจุดต่างๆ บ้างหรือเปล่าผมไม่
แน่ใจนะครับ ถ้ามีการตรวจสอบเช็คแล้วมันยังใช้ได้อยู่ก็โอเคนะ แต่ถ้ายังไม่เคยมีการ
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นางสาวยศสรัล หีมปอง 
 (หัวหน้าสำนักปลัด) 

 
 
 
 
 

นายสนิท  ปาวัล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นางสาวยศสรัล หีมปอง 
 (หัวหน้าสำนักปลัด) 

 
 
 
 
นายอดุลย์เลาะ  มานะกล้า 
      (ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายสมหมาย  ลาทัพ 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

เช็คอยากให้เตรียมพร้อมไว้ เผื่อว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมาเราสามารถใช้สิ่งของที่ทำมาแล้ว
เหล่านั้นได้อย่างทันท่วงท ี
 
        ดิฉันขอชี้แจงเรื่องการสแกนนิ้วมือใบหน้า หลายที่ก็เคยทำและยกเลิกไป เราก็
ถามข้อดีข้อเสียว่าเป็นอย่างไร  เค้าก็บอกว่าบางคนเข้ามาสแกนนิ้วเสร็จก็ออกจากที่
ทำงานไปเลย คือสแกนตามเวลาค่ะ แต่ว่าการทำงานเค้าไม่เกี่ยวแล้ว การซื้อก็ต้อง
ลงทุนอีก สรุปแล้วทุกอย่างอยู่ที่คนนะ ว่ามีจิตใจ ความรับผิดชอบและจิตสำนึกต่าง ๆ  
เพราะฉะนั้นในองค์กรเล็กๆ แบบนี้ ถ้ามีการประชุม พูดคุยกันบอกว่าให้มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น อาจจะดีกว่ามั๊ยคะ ขอบคุณค่ะ 
 
         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลทุก
ท่าน ผมมีเรื่องแจ้งให้บันทึกไว้ก่อน (ถ้ามีงบประมาณ) ต่อที่ประชุมฯ เรื่องขอเสาไฟฟ้า
เพ่ิมที่ข้างบ้านผู้ใหญ่ดาหมาด พอดีแกบอกว่าสายไฟเก่าที่บ้านที่ลงไว้ สายไฟที่ไปบ้าน
ข้างหลัง พาดผ่านหลังคาบ้านแก จึงให้ไปปักเสาทางคันนา (ทางร้าน) ให้ลงเสาไฟช่อง
ทางเข้าบ้านผู้ใหญ่จักรพันธ์สักหนึ่งถึงสองต้นครับ 
 
        ขอเพ่ิมเติมนิดนึง คือตรงนั้นมันเป็นอย่างนี้ค่ะ เดิมทางบ้านผู้ใหญ่จักรพันธ์ 
จนถึงบัดนี้ก็ยังไม่มีเสาที่เค้าไปวางให้ ทีนี้เสาเดียวมันจะมีมิเตอร์อยู่ 3-4 มิเตอร์ ทำให้
ประทุบ่อย เค้าก็ขอให้ขยายเขตเพ่ือให้ไปเข้าบ้านเขาเลย คือ เอาเสาไปปักไปยังบ้าน
เค้า ไม่ให้ไฟมันลุก เพราะไฟไหม้มิเตอร์บ่อย (บ้าน 3 หลัง) มันก็อยู่ที่เสานั้นแหละและ
ระเบิดเรื่อยๆ 
 
        เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ซอยบ้านผู้ใหญ่จักรพันธ์ ไม่เป็นถนนนะครับ 
พอไม่เป็นถนน เราขยายเสาไฟฟ้าไปก็ยากครับท่าน ถนนคือมันตรงไปท่าอ้อย ขยาย
ไฟฟ้าสาธารณะได้แค่ที่เบียดถนนอย่างเดียวเท่านั้น คือ การจะขยายเขตไฟฟ้าต้องเป็น
ถนนสาธารณะด้วย ในเทศบัญญัติ ปี 65 ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ส่วนเทศบัญญัติ ปี 
66 เทศบาลได้ตั้งอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะไว้แล้ว จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ 
เจ้าของที่ต้องมอบที่ดินให้เป็นสาธารณะก่อนถึงจะขยายเขตได้ (ถ้าเพ่ิมเสาต้องใช้
งบประมาณส่วนตัว)  ที่ สท.สนิท แจ้งไว้คือแจ้งไว้ก่อนครับ ค่อยตั้งไว้ในเทศบัญญัติปี
ต่อไป และต้องไปคุยด้วยว่าถนนเส้นนั้นต้องมอบที่ดินให้เป็นที่สาธารณะก่อน แต่นี้
เป็นถนนส่วนบุคคลครับ คือ ขยายเขตสาธารณะได้แค่ที่หน้าบ้านกับที่ร้านส้มตำเปิด
ใหม่ตรงนั้นอย่างเดียวครับ แนวฝั่งตะวันตกที่ไปท่าอ้อย และที่เหลือผู้ใหญ่บ่าวก็ต้อง
เดินสายเข้าบ้านเองครับ 
 
         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและ
หัวหน้าส่วนทุกท่าน ผมมีเรื่องขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้
ช่วยกันบริจาคเงินเพ่ือซื้อผ้าเต้นท์สำหรับนำไปใช้เพ่ือประกอบภารกิจในกุโบร์ครับ จึง
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ถ้าใครประสงค์จะบริจาคเพ่ิมเติมก็บริจาคได้ที่ผมนะครับ 
รายชื่อที่ผมมี งบประมาณท่ีต้องใช้หมื่นกว่าบาทครับ ผมทำเหล็กไว้แล้ว ขอบคุณครับ 
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นายกิจจา  ทอดทิ้ง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
นายอดุลย์เลาะ  มานะกล้า 
      (ผู้ชว่ยช่างไฟฟ้า) 
 
 
 
 
 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

  นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
 (ประธานสภาเทศบาล) 

 

         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล ทุกท่าน ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล คือ ขอขยายเขต
ไฟฟ้าถนนสายในบ้าน ออกไปทางบ้านนางปอลีย๊ะ  หยีละงู เพราะมีบ้านของลูก     
บังศักดิ์ (นายอดิศักดิ์  หลังเถาะ) ก่อสร้างอยู่หนึ่งหลัง ที่ทางเข้าสวนปาล์มกำนันราตรี 
(นางราตรี  ลัคนาวงศ์) ซึ่งยังไม่มีไฟฟ้า 
 
        ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติมครับว่า จากบ้านบังเหยบไปที่บ้านรังนก ใช้เงินประมาณ
สองแสนกว่าบาทครับ ค่าขยายเขต ปักเสา ลากสาย เทศบัญญัติปี 66 ตั้งเงินอุดหนุน 
ไว้ 100,000 บาท งบประมาณที่ต้องใช้เยอะ เพราะฉะนั้นควรจะพิจารณาว่าบริเวณ
นั้นมีบ้านกี่หลัง ถ้ามีบ้านหลายหลังก็ครอบคลุมทุกชุมชนได้ก็จะคุ้มกับงบประมาณที่
จ่ายไป ถ้างบประมาณ 300,000 บาท ลงบ้านหลังเดียว ชาวบ้านจะไม่พอใจเอาได้
ครับ แล้วแต่ท่านจะพิจารณาตั้งไว้ในเทศบัญญัติปีต่อไปครับ 
 
         เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ฝ่ายผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน 
ผมมีเรื่องแจ้งต่อที่ประชุมสภาเทศบาล คือ กรณีที่จะทำโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ของ
เทศบาลตำบลทุ่งหว้า ผมได้ไปปรึกษากับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินว่า
โครงการไหนทำได้บ้างไม่ได้บ้าง เขาบอกหลักการอยู่ 3 ข้อ อย่างกรณี โรงก๋ง หรือ   
บานาซะ 
        1. ที่ดินที่ทำการก่อสร้างต้องมอบให้กับเทศบาล 
        2. มีคณะกรรมการ 
        3. ต้องประชาคมชาวบ้าน ว่าโครงการที่เสนอมาว่าจะทำได้หรือไม่ ต้องมี
ลายเซ็นเรียบร้อย (ที่ทำได้โดยไม่ต้องทำประชาคม คือ สุสาน และ กุโบร์ ไม่ต้องมี
ประชาคมและกรรมการ) ครับ 
 
         หากไม่มีสมาชิกท่านใดที่จะนำเสนอเรื่อง อ่ืนๆ แล้ว ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้
สละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ  
 
ปิดประชุม  เวลา  12.00 น. 
 
 

 
                     (ลงชื่อ)       เสฏฐะวิชช ์ หมวดจันทร์        เลขานุการสภาเทศบาล 
                                 (นายเสฎฐะวิชช์  หมวดจันทร์) 

 ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหว้า 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ได้ตรวจ
รายงานการประชุม  เมื่อ วันที่  23 เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2566 

 
 
                           (ลงชื่อ)       พิทักษ์   มณีโชติ   

                          (นายพิทักษ์   มณีโชติ) 
 
 

                                                       (ลงชื่อ)       กิจจา  ทอดทิ้ง         
                                                                    (นายกิจจา  ทอดทิ้ง) 

    
 

                                                 
                                                        (ลงชื่อ)     ณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู 
                                                              (นายณัฐดนัย  เหล่าวทัญญู) 

 
 
 
 
 

สภาเทศบาลฯ ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลฯ 
เมื่อวันที่  29  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ.2566      
 

  
 
(ลงชื่อ)          สมพร  สินจรญูศักดิ์          ประธานสภาเทศบาล 

                                                                             (นายสมพร  สินจรูญศักดิ์) 


